



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๒ มูลค่าข่าว ๑๖๑,๓๖๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขวางศร.ยุบรว.ขนาดเล็ก

ชูไม่เลิกปลูกมือบดตำ จะเหลื่อมลารวบอำนาจ

“ชินวรณ์” ค้านยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ขัด รธน.ปลูกชุมชนด้าน สภาการศึกษาทางเลือกแถมกรุงให้ ศร.ยกเลิกนโยบาย หากไม่ฟังจะรวมพลด้านครึ่งใหญ่ ส่วน กมธ.ศึกษาจับลูกเห็นด้วยยุบโรงเรียน ด้านแอดมิสชันส์ 56 ประกาศผลแล้ว นร.เตรียมอุดมฯ เข้า จุฬาฯ กวาดอันดับ 1-3 คะแนนสูงสุด ● **อ่านต่อหน้า 2**



ชินวรณ์ นุณเฑียรติ
ส.ส.ประชาธิปัตย์

สุวิชัย สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.99 สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 2.น.ส.พิมพ์กา ประสานศักดิ์สกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 90.06 สอบได้คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 3.น.ส.มานิภา เลิศชัยวรกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89.89 สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ขวางศร.

(ต่อจากหน้า 1)

นายชินวรณ์ นุณเฑียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รว.ศธ. ที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 60 คน เนื่องจากจะกระทบต่อความรู้สึกของนักปกครอง นักเรียน และลัทธิชุมชน และยังขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ที่มีบัญญัติว่า รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนั้นถ้ามีการยุบโรงเรียน จะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างไรถึงได้ อย่างไรทั้งนี้ในสมัยที่ตนเป็น รว.ศธ. ได้มีแนวทางชัดเจนว่า ก่อนที่จะยุบโรงเรียน ต้องสร้างโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อให้โรงเรียนในชนบทมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมืองเพื่อรองรับการยุบโรงเรียนในอนาคต และยังมีการส่งเสริมโครงการ โรงเรียนดี โรงเรียนหนึ่ง เพื่อให้สถาบันการศึกษามีส่วนช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา นอกจากนี้ขอฝากไปยังโรงเรียนและชุมชน ที่เห็นว่าควรรักษาสิทธิตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญก็ควรออกมาเรียกร้อง ซึ่งตนพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนก่อนที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ทางด้าน คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายสุธรรม พันธ์ศักดิ์ นางเรีวรรณ จินตทานนท์ รองประธานคณะกรรมการการศึกษา และ ม.ร.ว.วุฒิสกิต เทวกุล ส.ว.สรรหา กรรมการสภา ร่วมกันแถลงว่า คณะกรรมการการศึกษาไม่มีมติเห็นด้วยกับนโยบายของนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รว.ศธ. ที่สั่งให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อประหยัดงบประมาณ แต่ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบชัดเจนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค. สภาการศึกษาทางเลือกพร้อมเครือข่ายได้ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียน และหากกระทรวงศึกษาธิการยังเดินหน้ายุบโรงเรียนขนาดเล็ก สภาการศึกษาทางเลือกจะประสานองค์กรด้านการศึกษาทั่วประเทศ รณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการรวมศูนย์อำนาจการจัดการศึกษาที่เป็นต้นตอสำคัญซึ่งทำให้เกิดวิกฤติ

นอกจากนี้ในส่วนของงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 พ.ค. สกมคอชการบดีแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.ดร.สมิตติ เลิศไพฑูริย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกระบบแอดมิสชันส์กลางประจำปีการศึกษา 2556 โดย สอท.ได้ประกาศผล ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์พันทิตร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 พ.ค.สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 83,955 คน จากจำนวนที่นั่งรับได้ 148,059 คน โดยยังเหลือที่นั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษา 64,104 ที่นั่ง

สำหรับคณะ สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราส่วน 1:57 อันดับที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 35 คน ผู้สมัคร 1,829 คน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา รับ 10 คน ผู้สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1: 52 อันดับ อย่างไรก็ตามในส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละ สาขาวิชา 3 อันดับแรกได้แก่ 1.นาย

